

Chuyển đổi số lĩnh vực giao thông vận tải



Thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Những năm qua, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của Sở GTVT ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, từ năm 2019, khi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) của Sở GTVT được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, việc tiếp nhận và trả hồ sơ TTHC theo hướng dẫn của Sở GTVT đã tăng sự công khai, minh bạch. Đến nay, trên 98% văn bản, hồ sơ của Sở GTVT được trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường mạng.

Ông Bùi Huy Quang, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết: Sở GTVT hiện đang kiểm soát 121 TTHC thuộc thẩm quyền; trong đó, 63 TTHC đang được triển khai theo dịch vụ công mức độ 4, đạt 52%. Từ đầu năm đến nay, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở GTVT đã tiếp nhận, giải quyết 21.442 hồ sơ TTHC. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến 11.951 hồ sơ TTHC, dịch vụ công trực tuyến toàn trình 7.721 hồ sơ TTHC; trả kết quả qua Bưu điện tỉnh 3.779 hồ sơ TTHC. 100% hồ sơ được thực hiện chính xác,

điều hành thiết bị sát hạch thực hành lái xe, sân sát hạch, xe sát hạch và các thiết bị chấm điểm tự động... Ông Phan Hải Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, chuyển đổi số vào quá trình giảng dạy và sát hạch được xem là một bước tiến của Trường. Tất cả quy trình thi đều hiện đại, có hệ thống camera giám sát toàn bộ, cán bộ coi thi không can thiệp vào, bảo đảm tính chính xác, công bằng, minh bạch trong quá trình thi, qua đó góp phần nâng chất lượng đào

tao, chất lượng sát hạch giảng dạy lái xe.

Bên cạnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết TTHC, Sở GTVT còn khai thác hiệu quả các ứng dụng trong quản lý kinh doanh vận tải. Theo thống kê của Sở GTVT, toàn tỉnh hiện có 1.073 đơn vị kinh doanh vận tải với 5.855 phương tiện ô tô kinh doanh vận tải, trong đó có 2.058 phương tiện vận tải khách, 3.797 phương tiện vận tải hàng hóa. Để nâng cao chất lượng công tác quản lý các đơn vị kinh doanh vận tải, Sở GTVT đã đẩy mạnh khai thác và sử dụng hiệu quả "Hệ thống dịch vụ công trực tuyến vận tải đường bộ". Thông qua hệ thống này, dữ liệu thông tin về các đơn vị kinh doanh vận tải bao gồm số lượng các phương tiện, giấy phép kinh doanh vận tải, phủ hiệu phương tiện kinh doanh vận tải... được số hóa, thuận tiện cho việc theo dõi, quản lý. Đến nay, toàn tỉnh có 4.973 phương tiện giao thông được lắp thiết bị giám sát hành trình.

Thông qua kiểm tra, khai thác và trích xuất dữ liệu trên "Hệ thống xử lý và khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình", Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về tốc độ và không truyền dữ liệu khi xe tham gia giao thông... Ông Bùi Thanh Trà, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở GTVT cho biết: Từ đầu năm đến nay, Sở đã ban hành văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở 678 đơn vị và 7.350 lượt phương tiện; ban hành 3 quyết định thu hồi phủ hiệu đối với 255 phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải. Ngoài ra, Sở đã có văn bản đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố xử lý vi phạm đối với các phương tiện của các đơn vị vận tải ngoại tỉnh do vi phạm quy định về quản lý hoạt động vận tải.

Ngoài cài đặt thiết bị thông minh giám sát hành trình, dưới sự hướng dẫn của các đơn vị chuyên môn của Sở GTVT, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều phần mềm quản lý ở mức cao hơn, đa dạng hơn để ký hợp đồng, bán vé, thanh toán, thu phí điện tử... qua đó cắt giảm chi phí và tăng cường hiệu lực quản lý.

Chuyển đổi số hiệu quả sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, mang lại chất lượng dịch vụ tốt hơn. Với sự nỗ lực và lộ trình triển khai cụ thể, ngành GTVT quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.



Toàn tỉnh hiện có gần 5.000 phương tiện giao thông được lắp thiết bị giám sát hành trình.

Sứ mệnh người thầy

Giao tiếp bằng ngôn ngữ vốn là điều hết sức bình thường giữa giáo viên và học sinh; nhưng với giáo viên Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), thay vì lời nói, các thầy cô chủ yếu dùng ngôn ngữ ký hiệu để truyền đạt kiến thức cho học sinh. Với sứ mệnh của mình, các thầy cô giáo ở đây hàng ngày miệt mài "truyền lửa" giúp các em được học tập, mở ra tương lai tươi sáng.

Một nhà triết học cổ đại đã từng nói: "Nếu không nghe được, con người không thể học được". Nhưng khi ngôn ngữ ký hiệu ra đời, người bị câm, điếc có thể truyền tải được những lời nói, ý muốn của mình thông qua cử chỉ bằng tay. Những đôi bàn tay vốn được sử dụng để cầm, nắm giờ đây giúp cho các em học sinh khuyết tật giao tiếp với nhau cũng như với mọi người, có thể biểu đạt được ý muốn, mong ước của mình. Ngôn ngữ ký hiệu giúp cho các em được học tập, thu nạp kiến thức như bao người khác.

Công tác tại Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình đã 24 năm, từ đó đến nay, cô giáo Bùi Thị Vân Anh, Khoa Văn hóa chỉ dạy cho các em học sinh bị câm, điếc. Sự nhọc nhằn, vất vả và là rất lớn bởi công việc này đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và sự kiên nhẫn. Nhưng bao năm qua, cô giáo Vân Anh vẫn nhiệt huyết, gần gũi với trường, với lớp, yêu mến học sinh như những đứa con của

minh, truyền đạt kiến thức bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm để giúp các em tiếp thu, biểu đạt được suy nghĩ, hành động thông qua ngôn ngữ ký hiệu. Cô giáo Vân Anh chia sẻ: Khó khăn nhất khi truyền đạt cho học sinh bị câm, điếc là mất thời gian để các em làm quen với ngôn ngữ ký hiệu. Nhiều em có khả năng ghi nhớ từ kém, rất chóng quên nên cô và trò phải làm đi, làm lại nhiều lần thì các em mới học và ghi nhớ được. Sau mỗi bài giảng trên lớp, tôi phải quay lại clip gửi về cho phụ huynh để phối hợp cùng gia đình dạy cho các em. Bản thân tôi phải thường xuyên đi học tập, nâng cao chuyên môn về kỹ năng sư phạm ngôn ngữ ký hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Học sinh khuyết tật thường có sức khỏe yếu, những em chậm phát triển về trí tuệ hay có những biểu hiện và hành động bất thường. Vì vậy, mỗi thầy cô giáo phải thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ thì mới giúp các em thoải mái, tự tin trong học tập và vui chơi. Dạy học sinh khuyết tật phải có phương pháp khác với dạy cho học sinh bình thường. Trong các giờ học, các thầy, các cô còn phải đồng hành với các em ở rất nhiều khía cạnh. Không đơn thuần chỉ là người thầy dạy kiến thức mà còn như người cha, người mẹ dỗ dành, chăm sóc các em. Cô giáo Nguyễn Thị Hải Hương, Khoa điện - điện tử chia sẻ: Học sinh của tôi có nhiều em bị khuyết tật vận động nhưng cũng có nhiều em

bị khuyết tật trí tuệ. Dạy nghề cho học sinh khuyết tật thì mình phải hướng dẫn thật tỉ mỉ, cụ thể, phải làm mẫu nhiều lần thì các em mới tiếp thu được. Các em bị khiếm khuyết cơ thể nên nhận thức cũng chậm hơn so với học sinh có sức khỏe bình thường. Vì vậy, bản thân tôi luôn phải kiên nhẫn, chỉ bảo từng ly từng tí để giúp các em tiếp thu bài học tốt hơn.

Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình hiện có gần 1.300 học sinh ở 58 lớp, trong đó có 220 học sinh khuyết tật đang theo học ở 13 lớp văn hóa chuyên biệt. Ông Trần Bá Trình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Suốt những năm qua, Trường đã đào tạo hàng chục nghìn học sinh tốt nghiệp các nghề như điện công nghiệp, may thời trang, chạm khắc gỗ, cơ khí, tin học văn phòng, kế toán, ngôn ngữ ký hiệu. Rất nhiều học sinh khuyết tật có tay nghề tốt, tự kiếm sống bằng nghề đã học hoặc học tiếp lên trình độ cao hơn; nhiều em có kiến thức, kỹ năng tốt, tự tìm được việc làm cho bản thân.

Với mỗi thầy cô giáo ở Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình, dù điều kiện còn rất nhiều khó khăn nhưng họ luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tận tâm với nghề. Bằng niềm đam mê và tình yêu thương trẻ em khuyết tật, các thầy, các cô đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết, dạy chữ, dạy người để giúp các em có nền tảng tốt, hướng tới tương lai tươi sáng.

ĐỖ HỒNG GIA



Học sinh Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình trong giờ thực hành trang bị điện.

Ngay sau khi có thông tin của Bệnh viện Nhi Trung ương về trường hợp bệnh nhi nghi mắc bệnh sởi có địa chỉ tại xã Vũ Đoài (Vũ Thư), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, Trạm Y tế xã Vũ Đoài tiến hành điều tra xác minh thông tin. Qua khai thác tiền sử dịch tễ, bệnh nhi sinh năm 2023, thường ở nhà với ông bà nội, trong gia đình không có trẻ độ tuổi đi học, 3 tuần trước khi nhập viện có sang nhà ông bà ngoại ở huyện Xuân Trường (Nam Định) chơi và không tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh sởi, nghi mắc bệnh sởi. Bệnh nhi đã tiêm vắc-xin sởi vào ngày 27/9/2024 tại huyện Xuân Trường. Hiện bệnh nhi đã cắt sốt, không ho, không chảy nước mũi.

Bác sĩ Phạm Thị Phương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Vũ Đoài cho biết: Khi có thông tin về trường hợp nghi mắc bệnh sởi có địa chỉ tại địa phương, Trạm đã thường xuyên liên lạc với gia đình để cập nhật tình hình điều trị, sức khỏe của bệnh nhi; đồng thời tiến hành vệ sinh môi trường, tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong xã thực hiện các biện pháp phòng bệnh, thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình sức khỏe các trẻ xung quanh nhà bệnh nhi và tổ chức rà soát để tiêm bù, tiêm vét cho trẻ sinh từ năm 2020 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ vắc-xin sởi trên địa bàn.

Sởi là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, bệnh có thể phát triển thành dịch. Hiện nay, tại nhiều địa phương trong nước đã ghi nhận có ca mắc bệnh sởi. Trước diễn biến tình hình

Không chủ quan với bệnh sởi

Hiện nay, tại một số tỉnh, thành phố trong nước, số ca mắc bệnh sởi có xu hướng gia tăng. Tại Thái Bình cũng đã ghi nhận có ca bệnh nghi mắc sởi phải điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

dịch bệnh sởi, Sở Y tế đã có văn bản gửi các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và các đơn vị y tế trong tỉnh để nghị tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ dịch bệnh, các biện pháp phòng bệnh mùa thu đông, nhất là bệnh sởi theo hướng dẫn của ngành y tế; ngành giáo dục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường vệ sinh trường

lớp, chủ động phát hiện và thông tin tới đơn vị y tế khi phát hiện các tình huống dịch bệnh trong nhà trường. Các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, tiêm chủng vắc-xin; rà soát, củng cố các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, hóa chất phòng, chống dịch bệnh theo phương châm "4 tại chỗ". Trung tâm

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố chủ động theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, phân tích, đánh giá nguy cơ để tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường hoạt động tiêm chủng, chủ động dự trữ vắc-xin, thuốc, hóa chất và các sinh phẩm y tế phục vụ xử lý ổ dịch (nếu có)... Tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh,



Các địa phương tăng cường rà soát đối tượng tiêm chủng theo độ tuổi, ưu tiên tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm đầy đủ vắc-xin sởi.

kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm đã được xây dựng. Nhiều bệnh viện đã chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh sởi.

Bác sĩ Phạm Duy Mạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nam Tiến Hải (Tiền Hải) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tăng cường triển khai công tác phòng, chống bệnh sởi, Bệnh viện đã chủ động các giải pháp như: tăng cường sàng lọc đối với các trường hợp nghi mắc; rà soát, củng cố và sẵn sàng các điều kiện cần thiết để bảo đảm công tác chẩn đoán, cách ly, thu dung, điều trị sởi trong tình huống dịch bệnh bùng phát. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng yêu cầu các khoa, phòng thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây chéo; tuyên truyền người bệnh, người chăm sóc bệnh nhân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Trẻ chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi có nguy cơ mắc bệnh cao. Do đó, các gia đình cần chủ động cho trẻ đi tiêm vắc-xin phòng bệnh; các địa phương cần tăng cường rà soát, tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa tiêm vắc-xin theo độ tuổi để chủ động phòng bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo cần bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng cho trẻ... Biểu hiện của trẻ khi mắc bệnh sởi là sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban da. Nếu có dấu hiệu trên cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để bệnh nặng.

BỆNH SỞI? nguy hiểm như thế nào

Sự nguy hiểm của bệnh sởi chính là những biến chứng do bệnh gây ra. Trẻ em là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao, nhất là khả năng bị những biến chứng nặng nề của bệnh.

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây từ người sang người qua đường hô hấp.

BIẾN CHỨNG ĐƯỜNG HÔ HẤP

Viêm thanh quản
Viêm phế quản
Viêm phế quản - phổi

BIẾN CHỨNG THẦN KINH

- Viêm não
- Màng não
- Tủy cấp

Biến chứng đường tiêu hóa

Viêm loét giác mạc và có thể gây mù vĩnh viễn

VỚI PHỤ NỮ MANG THAI

Nguy cơ sảy thai, thai chết lưu, sinh non, sinh con nhẹ cân

PHÒNG BỆNH BẰNG CÁCH NÀO?

- Tiêm vaccine
- Vệ sinh thân thể hằng ngày
- Giữ vệ sinh phòng ở, phòng học, làm việc; đổ đung
- Cách ly người bệnh với người không mắc bệnh

Nguồn: Bệnh viện Nhi Trung ương
infographics.vn